

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SXD-HTKT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v trả lời kiến nghị của Hội Nông
dân phường Trần Quang Diệu, thành
phố Quy Nhơn

Kính gửi: Hội Nông dân tỉnh Bình Định

Ngày 28/10/2022, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1324-CV/HNĐT ngày 25/10/2022 của Hội Nông dân tỉnh Bình Định về việc chuẩn bị đáp án trả lời câu hỏi phục vụ Hội nghị “Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2022”. Theo đó Hội Nông dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của Hội Nông dân phường Trần Quang Diệu về việc “*Trong quá trình Nhà nước quy hoạch những khu dân cư nhưng không đồng bộ nên việc thoát nước không được dẫn đến việc ngập úng, gây sạt lở đất xuống ruộng của nông dân gây thiệt hại cho dân. Vậy việc này cơ quan nào đứng ra giải quyết cho nông dân*”.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quy hoạch, thiết kế các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật, trong quá trình quy hoạch đã tính toán thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước cho khu vực dự án và các khu vực lân cận.

Trong quá trình thi công, các Chủ đầu tư có trách nhiệm phải xây dựng các công trình thoát nước, thanh thải các vật cản dòng chảy thoát nước để đảm bảo thoát nước cho dự án và các khu vực lân cận dự án. Trường hợp công trình của Chủ đầu tư nào gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm ảnh hưởng đến người dân thì Chủ đầu tư đó có trách nhiệm xác định nguyên nhân, thiệt hại và đền bù cho người dân theo quy định.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Hội Nông dân phường Trần Quang Diệu làm việc với các Chủ đầu tư gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất vào đồng ruộng của người dân để được giải quyết theo quy định. Trường hợp các Chủ đầu tư không giải quyết, đề nghị Hội Nông dân phường Trần Quang Diệu báo cáo UBND thành phố Quy Nhơn hoặc Sở Xây dựng, các đơn vị có liên quan để được xem xét giải quyết. Thông tin thêm, trong thời gian vừa qua có một số công trình gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực 7, 8 phường Nhơn Phú, người dân kiến nghị đến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và đã được giải quyết đền bù thiệt hại theo quy định.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng, đề nghị Hội Nông dân tỉnh xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (*để báo cáo*);
- Lưu: P.HTKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Hữu Thiện